

Số: 1913 / SGD&ĐT-GDTH  
V/v hướng dẫn lồng ghép và mua sắm  
thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng  
và an ninh trong trường phổ thông  
từ năm học 2018-2019

Bến Tre, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 4467/BGDĐT-GDQPAN ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở (Thông tư số 01/2017/BGDĐT) từ năm học 2018-2019;

Thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) với những công việc cụ thể sau:

+ Tổ chức triển khai cho giáo viên giảng dạy lồng ghép GDQPAN vào các môn Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật (tài liệu tải xuống từ <http://truonghocketnoi.edu.vn>).

+ Trong quá trình giảng dạy các nội dung, bài giảng cụ thể, giáo viên lồng ghép các nội dung kiến thức GDQPAN sao cho phù hợp với nội dung bài giảng, phát huy khả năng sáng tạo để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ các nội dung và đạt hiệu quả.

+ Đối với Chương trình, sách giáo khoa mới tổ chức triển khai cho giáo viên nghiên cứu đề xuất bài, nội dung lồng ghép GDQPAN cho phù hợp.

+ Đối với môn Lịch sử và Địa lý, Thể dục và các môn có bài liên quan đến con người, địa danh, sự kiện lịch sử chống ngoại xâm, phát triển sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khuyến khích giáo viên nghiên cứu giảng lồng ghép nội dung GDQPAN.

+ Các bài giảng có nội dung lồng ghép được thông qua theo quy định, có kiểm tra đánh giá, sơ kết cuối năm học.

2. Hàng năm, các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình (mỗi cấp học xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân; đơn vị trực thuộc Sở xét chọn 01 cá nhân) về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 20 tháng 5 qua đường công văn và file mềm về địa chỉ: [phonggdtrh.sobentre@moet.edu.vn](mailto:phonggdtrh.sobentre@moet.edu.vn)


3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở có kế hoạch thực hiện mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học để lồng ghép, giảng dạy GDQPAN theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chín